



ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๑๑ ๓๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๙๗๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล และเข้ารับการทดสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ และได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งผลการทดสอบให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีชื่อตามประกาศฯ ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ พลอุดทอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๘๑๒

บัญชีแนบท้ายหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๑๓๔

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑. จ.ปราจีนบุรี
๒. จ.ชลบุรี
๓. จ.ศรีสะเกษ
๔. จ.กาญจนบุรี
๕. จ.สุรินทร์
๖. จ.เชียงราย
๗. จ.เชียงใหม่
๘. จ.นนทบุรี
๙. จ.กำแพงเพชร
๑๐. จ.ลำปาง



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งผลการทดสอบดังกล่าวจากสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป) จำนวน ๑๖ ราย โดยให้ใช้บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนตามลำดับที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้เป็นหลัก ประกอบกับความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน แล้วแต่กรณี

กรณียกเว้นซึ่งมีผลไม่อาจใช้บัญชีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้เป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศนี้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศ และหากมีผลการทดสอบอย่างเดียวกัน บัญชีรายชื่อตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนรภัทร ปลอดทอง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙
แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	จังหวัด/ ส่วนกลาง
๑	หม่อมหลวงกฤษณ์กมล กมลาศน์	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	สำนักพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น	ส่วนกลาง
๒	นายสถาพร โรจนรัตนพล	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	จังหวัด ปราจีนบุรี
๓	นางสาวภทรนาถ วิบูลสุข	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ	สำนักพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น	ส่วนกลาง
๔	นางสาวสุนทรีรัตน์ ศรีวรรณซ์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักกฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น	ส่วนกลาง
๕	นางสาวสุพัตรา วิชยประเสริฐกุล	นักผังเมืองชำนาญการ	เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี
๖	นางสาวอรทัย อยู่เย็น	ครู คศ.๒	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ	จังหวัด ศรีสะเกษ
๗	นางรฐพานีย์ มครศวรรยธรรม	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัด กาญจนบุรี
๘	นายสาทร ชิงชนะ	นักบริหารงานช่าง สุขาภิบาลต้น	เทศบาลเมืองสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์
๙	นายชัชวาลย์ แซ่อู	ครู คศ.๑	เทศบาลตำบลบ้านดู่	จังหวัดเชียงราย
๑๐	นางสาวภัทรชนก คุณธร	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	กองการเจ้าหน้าที่	ส่วนกลาง
๑๑	นางทิพรวี รัตนรังสรรค์	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่
๑๒	นางสาวอิทธิพนาลี แก้วแสนสุข	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ	สำนักพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น	ส่วนกลาง
๑๓	นางพิมพ์ภัทร ภัทรพงษ์กุล	ครู คศ.๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ	จังหวัด ศรีสะเกษ
๑๔	นายยุทธพร ประสานศรี	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี
๑๕	นางสุรีย์พร อิกเวโอโคไล	ครูชำนาญการ	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	จังหวัด กำแพงเพชร
๑๖	นางสาวสาวิตรี สายสมบูรณ์	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่พัฒนา	จังหวัดลำปาง